

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0804.3/ว 1196



กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎางค์ กท. 10200

25 เมษายน 2548

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 3621 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

4. ตัวอย่างแนวทางการคิดคำนวณค่าตอบแทน

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 จำนวน 3 ฉบับ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

/ส่วนจังหวัด...

ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จากเดิมที่กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นให้จ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่เลือกตั้งเป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3) ซึ่งขณะนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว อยู่ระหว่างการลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับเป็นไปโดยถูกต้อง จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

1. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1) นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง รายละเอียดตามตัวอย่างแนวทางการคิดคำนวณค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2) นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการเลือกตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระเดียวกันในวันที่ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 ตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายตามอัตราที่กำหนด ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามตัวอย่างแนวทางการคิดคำนวณค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. กรณีเทศบาล

1) นายกเทศมนตรีกรณีการบริหารรูปแบบนายกเทศมนตรีโดยตรง และสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันเลือกตั้ง เป็นต้นไป รายละเอียดตามตัวอย่างแนวทางการคิดคำนวณค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2) สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีการเลือกตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระเดียวกันในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าป่วยการของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กับเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันเลือกตั้ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามตัวอย่างแนวทางการคิดคำนวณค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

3. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล

1) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันเลือกตั้ง เป็นต้นไป รายละเอียดตามตัวอย่างแนวทางการคิดคำนวณค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีการเลือกตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระเดียวกันในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2538

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ตั้งแต่วันเลือกตั้ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป รายละเอียดตามตัวอย่างแนวทางการคิดคำนวณค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร. 0 - 2241 - 9034
โทรสาร 0 - 2241 - 9035